



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 867 Ngày: 19 tháng 2 năm 2012

Chánh Pháp

*Chánh pháp khai thông đường dẫn tiến
Cảm thông đời đạo tự tâm hiền
Qui nguyên đường lối thâm tu thiền
Chuyển hoá thâm sâu tự cảm yên*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 02/05/2001 đến 08/05/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Từ đời qua đạo thì phải làm sao?
- 2) Chấn động của khối óc nặng nề tại sao?
- 3) Thiếu trung thành thì phải làm sao?
- 4) Người tu thiền mục đích sẽ về đâu?
- 5) Quân bình là gì?
- 6) Ngọc chẩm máu chưa thông thì phải làm sao?
- 7) Người thiếu trí có hại gì cho đại cuộc?

<p>1) Monaco, 02-05-2002 6 : 50 AM <i>Hỏi : Từ đời qua đạo thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa từ đời qua đạo thì phải dứt khoát tu tiến</p> <p>Kệ : <i>Từ đời qua đạo phải hành tu Dứt khoát tu tâm tự sửa giải mù Trí ý thực hành không giải đãi Quân bình tu tiến giải phần ngu</i></p>	<p>2) Montréal, 03-05-2002 7 : 40 AM <i>Hỏi : Chấn động của khối óc nặng nề tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa chấn động của khối óc nặng nề tại vì dục tánh đang hoành hành trong nội tâm</p> <p>Kệ : <i>Dục tánh hoành hành hại nội tâm Tham lam động loạn tự phân tâm Tham dâm chính mình chưa phân chuyển Rắc rối chính mình chẳng có yên</i></p>
<p>3) , 04-05-2002 7 : 40 AM <i>Hỏi : Thiếu trung thành thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa thiếu trung thành thì phải thiên nhiều và ăn năn sám hối</p> <p>Kệ : <i>Đau thương dồn dập tự tâm tu Cảm thức nhờn gian khổ tại tù Bệnh hoạn đủ điều thân phải chịu Thành tâm tu sửa tự phân mù</i></p>	<p>4) Montréal, 05-05-2002 7 : 35 AM <i>Hỏi : Người tu thiên mục đích sẽ về đâu?</i></p> <p>Đáp : Thừa người tu thiên mục đích sẽ về thiên giới</p> <p>Kệ : <i>Thiên giới phân minh rõ tiến trình Phân minh đời đạo tự phân minh Đường tu thanh tịnh là cần thiết Thực hiện công phu hiểu tiến trình</i></p>
<p>5) Montréal, 06-05-2002 6 : 35 AM <i>Hỏi : Quân bình là gì?</i></p> <p>Đáp : Thừa quân bình là không dư không thiếu</p> <p>Kệ : <i>Chơn lý không dư không thiếu sót Thực hành chơn chánh chẳng hao mòn Quý yêu muôn loại tình giao cảm Thực hiện chơn tình rõ rệt minh</i></p>	<p>6) Montréal, 07-05-2002 7 : 25 AM <i>Hỏi : Ngọc chấm máu chưa thông thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa ngọc chấm chưa thông thì phải dùng bàn tay bóp sau ót 36 lần sau khi công phu dần dần sẽ bớt</p> <p>Kệ : <i>Pháp luân thiếu kém máu chưa thông Thực hiện pháp luân chuyển một vòng Khai triển trí tâm đường giáp tuyến Thành tâm tiến hóa tự tâm yên</i></p>
<p>7) Montréal, 08-05-2002 7 : 30 AM <i>Hỏi : Người thiếu trí có hại gì cho đại cuộc?</i></p> <p>Đáp : Thừa người thiếu trí rất dễ sân si và phá hoại đối phương</p> <p>Kệ : <i>Thiếu trí tâm tư bất ổn trình Đường đi không đúng trí không minh Tình đời gia tăng qui hành động Tạo khổ khó yên tạo cực hình</i></p>	

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

VĂN TỰ VÔ VI

ĐỘNG LOẠN :

1. Động loạn là mình chỉ tự giới hạn lấy mình và thu hút ngoại cảnh, sáp nhập vô trong cái ngũ tạng ngũ kinh chúng ta, rồi làm cho nó rối loạn, nó biến tới động loạn. Đó! Thì trong đó ban đầu mình thích, thích ghê lắm, thích yêu, thích tiền bạc, thích của cải, thích làm giàu. Sau cái thích đó, mật thiết rồi thì nó mới phản, nó phản lại cho nên nó động. Trước kia hai người chưa thương yêu, mỗi ngày không gặp mặt thì buồn, nhưng mà thương yêu, ở chung với nhau, cọ sát rồi thì nó lại động loạn, gây gổ, vì thâu thập bên ngoài vô nhiều mà không có cách gì giải quyết, sửa chữa. Đối với người tu thì sống trong động loạn mà không động loạn mới là tu. Tu tại thị là vậy. Sống trong động loạn mà không động loạn. Vì sao? Vì người ta đã có cái cách: khi chúng ta Soi hồn, Pháp luân, Thiền định là chúng ta hóa giải trước, lưu thanh. Động chẳng qua là trước. Cái trước nó xâm nhập vô lỗ chơn lông, trong tư tưởng của chúng ta. Khi chúng ta hóa giải liền thì nó trở về gì? – Nó trở về thanh tịnh. Trong cái động loạn nó trở về thanh tịnh và trong cái động mà đạt tới thanh tịnh mới thật sự thanh tịnh. Còn khi không nhảy ra, nói tôi thanh tịnh, thì động một chút, tôi trở về động, không phải thanh tịnh. TRONG CÁI THANH TỊNH CÓ CÁI ĐỘNG, VÀ TRONG ĐỘNG CÓ THANH TỊNH. Cho nên chúng ta tu ở trong động: các bạn Soi hồn đó là động. Pháp luân đó là động. Rồi Thiền định nó mới đi tới tịnh. Bịt lỗ tai nghe ô ô, làm Pháp luân nghe ô ô, ẹt ẹt, đó là động. Nhưng rồi nó đi tới thanh tịnh. Trong cái động nó có cái tịnh. Và trong cái tịnh nó có cái động. Khi không chúng ta cứ lo vun bồi về cái tịnh mà chúng ta không hiểu rõ nguyên căn của cái động – từ cái động đi tới cái tịnh. Nếu không có động, không đi tới cái tịnh bảo đảm được. Vì chúng ta ở trong động, chúng ta vượt qua rồi, thì nó có xuất hiện đi nữa, chúng ta cũng thấy rõ. TRONG SỰ ĐỘNG MÀ CHÚNG TA ĐẠT ĐƯỢC CÁI TỊNH THÌ MỚI LÀ CHƠN TỊNH, CHƠN PHÁP. TU TẠI THỊ LÀ Ở CHỖ ĐÓ. Hữu ích ở chỗ đó. Còn chúng ta tu tại chùa, thanh tịnh nhưng ra gặp động thì chúng ta bị lôi cuốn luôn, cũng như sóng gió bão táp lôi cuốn kéo ra khơi luôn.

CÒN CÁI NÀY CHÚNG TA LUÔN LUÔN Ở TRONG ĐỘNG LOẠN, Ở TRONG TRƯỚC MÀ GIẢI ĐƯỢC TRƯỚC THÌ NÓ ĐI TỚI THANH VÀ TRONG ĐỘNG MÀ GIẢI ĐƯỢC ĐỘNG THÌ NÓ ĐI TỚI TỊNH. Động tới cực động là vi tịnh chứ gì nữa? Cho nên các bạn ban đầu mới tu , thì sau khi lên ngổi thiền, Soi hồn nghĩ tầm bậy tần bạ, đủ thứ hết. Cả đêm bao nhiêu công chuyện trong đầu óc nó xuất hiện. Rồi một hồi nào đó, các bạn mê rồi, nó quên hết, thì có phải trước kia từ trong động không?. Mà bây giờ mình vừa Soi hồn, vừa nhắm mắt thì nó mê, nó quên tất cả những chuyện đời. Nó đi tới gì? Nó đi tới chỗ tịnh; mà nhờ động nó mới đi tới tịnh.

2. Động loạn: Mình rước động loạn, cũng như tôi cất nghĩa ở bên trên; nếu chúng ta không rước vô, không có động loạn. Chúng ta cho cái ngoại cảnh là quan trọng, là phải đem sự động loạn vô cho chúng ta. Nếu chúng ta hóa giải đi ra để hòa hợp, để ý thức được trung tâm của mọi trạng thái tiến triển như ta thì chúng ta thanh tịnh.

Cái phần thanh điển của chúng ta hòa hợp với tất cả. Cái lý nào cũng đúng, mà để xây dựng cái trung tâm của chính nó, chính mọi trạng thái, thì chúng ta thanh tịnh. Còn chúng ta động là tại vì sao? Tại vì bất minh mà thôi. Không chịu hòa cảm với thiên hạ là mình động, mà hòa với thiên hạ thì mình tịnh. Mình thấy không? Lấy cái tình thương và đạo đức làm cái hàng rào cho tâm linh, sống đời đời trong thanh tịnh, sung sướng biết là bao nhiêu.

Tại sao phải vun bồi sự động loạn mà chuốc lấy sự đau khổ và buồn tủi? Để làm gì? Nghèo nàn quá bạn ơi! Uổng lắm bạn ơi! Chúng ta ở thế gian, không nhiều thì ít, cũng ăn gạo, cũng ăn của Ông Trời mấy chục năm rồi, bạn chả làm được gì, xưng danh kia, xưng danh nọ, nhưng mà bản thân vẫn chưa cứu, tánh tình vẫn chưa sửa. Sửa được tánh bạn, bạn mới thấy rõ cái sự sai quấy chính bạn đã làm, rồi bạn ăn năn trong nháy mắt, rồn bạn cũng trở nên một vị Phật, một vị Thượng Đế, một vị Siêu Giác, chớ có thua ai đâu?

Cho nên người tu về Pháp Lý đạt được rồi, đâu có dám, không dám chê ai hết. Bởi vì ai họ cũng có cái hay của họ. Mà không nhờ cái sự tăm tối và kích động của họ, thì làm sao mà tạo ra Phật, Tiên, Thượng Đế được? Nhờ những cái phần tử đó, nó chưa hiểu nó, mà bây giờ mình hiểu mình, thì mình mới thấy rõ nó đang ở trong cái sự động loạn đau khổ, mà nếu nó trở về thanh tịnh, thì mình cũng đâu ăn gì của nó mà sao mình mừng, tự nhiên mình mừng. Con người động loạn đau buồn mà trở nên thanh tịnh vui tươi, thì cả gia đình sung sướng vô cùng, bạn ơi!

Của bạn không có giá trị bằng tâm linh của bạn. Từ cái động loạn mà bạn đạt tới cái thanh tịnh, gia đình, xung quanh của các bạn, bạn bè sung sướng lắm. Vui lắm! Thương yêu các bạn vô cùng! Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng các bạn có của cải vô cùng tận nếu bạn thanh tịnh.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

CHUNG HÒA TÂM ĐẠO

*Chung hòa tâm đạo khắp nơi nơi
Cảm mến thương yêu lý tuyệt vời
Xa cách chân Trời tâm vẫn Ngộ
Từ tâm thanh lập thuận Duyên Trời.*

*Qui y chơn pháp tâm thường thức
Tiếng nói đâu đây vẫn sáng ngời
Bình thản tâm hồn duyên Phật độ
Sắc Không Không Sắc vẫn phân lời.*

*Thức tâm hành giả khắp Trời Ấu
Chốn chốn nơi nơi chuyển pháp màu
Hoàn trả Đạo Tâm cùng các giới
Nhu cầu giải nghiệp ý cao sâu.*

*Màn Trời chiếu Đất nơi cầu tiến
Tinh điển phân qua chẳng có sâu
Sau khổ lại là Chơn Đạo Pháp
Bình tâm nhận định cứu Trời Ấu.*

*Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
San Jose, 30-08-1981*

Châu Lợi Bàn Đà Già

Ông Tư giảng

Nghĩa là một luồng lửa trong bản thể con, lửa trong trái cật dương thật nóng, châu lưu bản thể con gọi là Khí dương tinh, rất có ích khi luyện đạo hóa thành hạt Châu, mà nó cũng có thể hại con lắm. Phải biết tu thì khí này làm cho sáng suốt trí não, rồi nó trở lại giúp cho Mục Kiền Liên là đôi mắt ta vận động. Khí điễn tiếp xúc đến chỗ tập trung. Luồng điễn này ở tại đó lâu ngày, khi công phu đúng lực lượng hóa thành Mâu Ni Châu hay là Xá Lợi, người trần gọi là Tinh khí. Nhưng nó cũng làm hại lắm, nếu chúng ta không ngay chánh thì nó độc xúi chúng ta phải tà tâm, hay là tà dâm bỉ ổi, không còn kể phải quấy nhục nhã chi nữa.

• Ông Tám giảng

Con người nhiều khi đi tới chỗ hung hăng không còn nghĩ tới cái sự nhục nhã nữa, mình thấy rõ cái trước nó hoành hành phần hồn rất nhiều. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết lo niệm Phật và độ tha phải phóng cái từ điễn mà độ cho đối phương bớt nóng giận. Chúng ta không có đưa ra mà cãi vã với họ mà chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng cái luồng từ điễn của chúng ta sẵn có. Những cái trường hợp đó xảy ra ngay trong gia cang hay ngay trong xã hội. Chúng ta chỉ thềm niệm hướng thượng một hồi thì chúng ta thấy rằng cái huyền diệu của luồng hào quang thành đạt của chính chúng ta có thể hóa giải đối phương, không phải cái chuyện kêu bằng huyền bí hay là làm kinh ngạc mọi người. Chúng ta có tu thì chúng ta thấy cái chuyện đó thông thường. Chúng ta có thể độ tha. Còn những người không tu mà thấy ông đó chấp tay niệm Phật hay là ông trầm lặng một chút thì cái việc đó nó thay đổi. Người ta cho đó là huyền bí mà chúng ta đi trong huyền bí rồi thì không có cái gì kêu là quan trọng hết. Đó là sự thông thường mà chưa đạt tới Phật giới đâu. Chuyện tầm thường của người tu Vô Vi có thể làm được, với sự thành tâm của nó mà thôi!

Ông Tư giảng :

Di Đà ơi! Hễ có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. LÃO TỬ có nói “Nhân kiến tâm động” mắt thấy động lòng, nhưng Di Đà con nên hiểu rõ, hai mắt là một bộ máy Vô Tuyến Truyền Hình, là một thứ Niết Bàn ghi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con thác nó cũng đem lại cho con thấy rõ rang những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con.

Còn câu BÀN ĐÀ GIÀ, chữ BÀN là Niết Bàn để ghi tội lỗi, chữ ĐÀ là con Lạc Đà bên Ấn Độ cũng loại La Mã nói chung là con Ngựa, tánh đi tới không thôi lui. Giống nó là tâm trí sanh tánh, tánh độc xúi tâm. Người tu hay bị tánh, là cái vía độc xúi tâm hồn phải đọa trần.

Di Đà ơi! Nếu người tu thức tánh, phải hiểu cặn kẽ lời ta dạy con đây, mỗi điều hễ có lợi thì có hại. Con hãy minh trí an thần cứu xét kỹ lưỡng mới được.

Di Đà ơi! Khi tu từ sơ thừa thì chúng nó độc xúi khổ khảo, muốn cho ta mê trần đặng vui sướng theo nó. Di Đà ơi! Ráng tinh trí an thần nghe con, mới được theo chơn ta.

• Ông Tám giảng

Cái gì mà ở thế gian hễ mình thấy lợi là ngược lại nó có cái chuyện hại, phải phòng ngừa cái điều đó.

Lúc nào có lợi là có hại. Họa khi mà các bạn tu, tu mà khổ hạnh hy sinh như thế này. Tôi ăn chay, tôi phải chấp như thế này. Tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này. Tôi làm việc tôi phải chấp theo thế này... là nó bị phình rồi đó. Nó bắn luôn vô trung khu, mà khi mình đi tới đó, mình phải quán thông cái lợi hại một lượt, thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. Đừng dại bước vô cái chỗ kẹt. Tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, cái nọ. Tôi tu tôi phải vậy vậy, tinh khiết... đôi bữa tôi phải lau chùi 100 lần, tôi mới ăn! Cái đó còn chấp, nó khó tánh. Khó tánh thì buộc mình vào trong cái chỗ eo hẹp và không có tiến triển, càng ngày càng yếu hèn. Còn thức hòa đồng của chúng ta quán thông không có. Chuyện gì chúng ta thấy rồi, sanh trụ hoại diệt rõ ràng, trắng đen một lượt, chúng ta thấy, không có cái gì chấp! Ông Trời chấp thì ông không có chiếu cho cả càn khôn vũ trụ. Ông Trời thanh sạch hơn chúng ta. Ông có chỗ đại thanh tịnh thanh sạch hơn chúng

ta mà tại sao ông còn phải chuyển hóa luồng điện vào đồng phân để được xây dựng hóa hóa sinh sinh hoa quả để nuôi dưỡng những người còn tồn tại trên mặt đất này. Ông phải điên không? Không! Mà ông quán thông và ông thấy việc làm đó hữu ích đời đời và không bị tiêu diệt. Khi chúng ta quán thông thì không bao giờ bị tiêu diệt. Các bạn tu Vô Vi không nên chấp, cứ kiên nhẫn hòa để đi tới đi! Thì các bạn sẽ quán thông, mà còn chấp một cái chấp là cái tâm các bạn bị thương rồi, làm sao Mậu Ni Châu nó xuất phát. Có hòa đồng Mậu Ni Châu nó mới xuất phát.

Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng, khi chúng ta chạm trán một cái gì chúng ta hiểu lợi hại liền. Hai cái một lượt thì chúng ta nắm sự quân bình mà đi. Đắt trả lại đắt, chớ đâu có đem đi được mà chấp. Chấp trong đất để làm gì, thấy không! Còn chúng ta giữ vững để đi, thì điên nào cũng được thăng hoa mà theo ta, chúng ta đi tiền nó. Chúng ta có trách nhiệm đó mà thành ra chuyên môn khai hóa tâm trạng để tiến hóa tới vô cùng.

Hồ Huệ trích

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho đạo hữu Phạm Ngọc Sương, từ trần ngày 08/02/2012 tại Meyzieu (Pháp Quốc) hưởng thọ 78 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

2) Xin quý đạo hữu hướng tâm cầu nguyện cho anh TAN Chi Hoang (em của chị TAN Siêu Leng) từ trần ngày 16/02/2012 tại Paris (Pháp Quốc) hưởng dương 53 tuổi, được siêu thăng tịnh độ.

Cảm ơn quý đạo hữu
Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

THƠ BẠN ĐẠO

NHỚ LẠI

*Thấp sáng tâm đăng khí điển đàn
Duyên phân thanh ngộ pháp thầy ban
Gắng công tu luyện theo ngày tháng
Viên mãn không không khúc khải hoàn*

*Nhớ lại lời thầy xưng tụng Tán
Hồn nhiên Bé nhỏ ý khang trang
Chơn như Phật ánh thức bình hấn
Mật pháp điển đàn ban điển an.*

*Nhớ lại lời thầy phân điển giảng
Phật tâm Phật tánh tự ta đan
Định thanh nội tức thâm tâm sửa
Kiến tánh minh tâm tự vẹn mãn.*

*Nhớ lại lời thầy khai trí sáng
Trong không lại có ngẫm suy bàn
Đường đi trăm lối khai như lạc
Tri thức quân bình tâm định an.*

*Nam Mô A Di Đà Phật
Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau 02/02/2012
Văn Phong kính bút.*

HÒA ĐIỂN GIỚI

*Kiếp sống phù sinh ai đâu tránh khỏi
Đời người chỉ thoáng như ánh tà trôi
Duyên may hạnh ngộ Vô Vi pháp nguyện
Nhận thức chơn hôn khai mở đẹp xinh
Tánh Phạm Ngọc Sương lánh đời liễu đạo
Tâm thức thiện lành như cảnh mùa thu
Chơn linh điển thước sen đài đón chị
Cội nguồn thầy tổ về với hư vô.*

*Nam mô a di đà Phật
Vạn vật thái bình.
Cà Mau 10/02/2012
Văn Phong Kính Bái.*

HỒI QUY

Tâm phàm chia sẻ chút buồn vui
Tiền biệt cô Suong thoát cảnh thiên
Trần gian cô ở tâm bồ tát
Cực lạc cô về vui cảnh tiên
Thanh nhẹ linh quang về chốn cũ
Diệu minh diệu diệu chẳng tạo phiền
Chung hành tiến hóa tình giao cảm
Cực lạc cô về vui cảnh tiên.
Bạc Liêu 11/02/2012
Tô Văn Việt kính bài !

VỀ ĐIỂN GIỚI

Kiếp sống phù sinh ai đâu tránh khỏi
Đời người chỉ thoáng tựa ánh tà dương
Duyên mai đặng ngộ Vô Vi pháp nguyện
Đánh thức chơn hồn khai mở huyền linh
Bạn đạo Ngọc Suong thoát đời liễu ngộ
Tâm thức thiền lành rạng sáng hồn mình
Chân như Phật ánh sen đài đốn chệ
Cội nguồn rộng lớn điển giới hư vô.
Cà Mau 11/02/2012
Văn Phong kính bài !

XUÂN VẼ

Xuân về hoa nở khắp Càn Khôn
Vô Vi khai sáng mở tâm hồn
Đạo đời qui hội chung giềng mối
Thỏa mãn tình thương biết cội nguồn.
TPHCM, ngày 13-2-2012
Ngọc-Vạn

TÌNH THƯƠNG ĐẠO ĐỨC

(Thơ khoán thủ Xuân Vẽ của BÐ Ngọc Vạn.)
Yêu người yêu khắp cả Càn Khôn
Phát triển tâm linh nhẹ thức Hồn
Thiếu trí khó tu lạc giềng mối
Bước vào điển giới tự về nguồn.
Kính bài
TPHCM, 13-2-2012
Trọng-Nghĩa

TU VÔ VI

Người tu hướng thượng chẳng khinh ai
Cố gắng tu tâm sửa miệt mài
Đường đạo đường đời không thiếu sót
Thật tu sống đạo chẳng chê bai
Lời vàng tiếng ngọc còn vắng vắng(1)
Nghe mãi nghe hoài, nhẹ, "Thiện Tai"
Lãnh hội phải hành không đọa lạc
Quý thương Trời Phật thoát trần ai.
(1)Lời của Đức Thầy Lương-Sĩ-Hằng.
Kính bút.
TPHCM, ngày 13-2-2012
Trọng-Nghĩa

BIỆT LY

(Thành kính phân ưu cùng tang quyến)
Mới nhận tin buồn **PHẠM NGỌC SƯƠNG** (1)
Vô cùng thương tiếc bạn hiền lương
Tuổi đời bảy tám về quê cũ
Chập điện ra đi thật thâm thương !
Bác ái từ bi năng cứu khổ
Tam công viên mãn đảo Tây Phương
Quả đôn trả dứt không nhiều kiếp
Thoát cảnh trần gian khỏi vẩn vương ./-
(1) Ở TP. Meizieu – Pháp Quốc
NMADĐP – Vạn Vật Thái Bình
Cà Mau, 10-02-2012
Út Hoa kính bài !

VƯỜN HOA VÔ VI

Vườn hạnh Vô Vi lắm sắc màu
Thủy Tiên, hoa Cúc, hoa Hồng Đào, ...
Tùy duyên thưởng thức, tùy tâm thức
Đức Vĩ⁽¹⁾ lung linh đẹp ánh sao
Hoa Chúa vườn hoa tâm bất diệt
Bốn mùa nở rộ đẹp làm sao !
Vươn lên từng đóa Phong Lan trắng
Thọ thực khí Thiên tiến hóa mau ./-
(1) Đức Vĩ Kiên
Cà Mau, 10-02-2012
Út Hoa

LẤP LẤP

Hà sa bao phủ khắp không gian
Nhất nguyên hạo khí thanh quang điển
Bồ tát Phật quang chiếu rọi trần
Thiền thức tâm đăng khai trí sáng.
Quân bình thanh ngộ cảnh trần gian
Ý tình thông lối chơn quang tỏa
Hạnh đức thiện lành mở nội tâm.
Cà Mau 15/02/2012
Văn Phong

Thông Báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 31, năm 2012

“Chung Vui Hạnh Ngộ”

Từ ngày 19 tháng 9 đến 23 tháng 9 năm 2012

Thân gửi quý bạn,

Thời gian thắm thoát chỉ còn 7 tháng là chúng ta sẽ có dịp hội tụ tại Đại Hội “Chung Vui Hạnh Ngộ”, tại miền Nam California nắng ấm, với Thiền Viện Vĩ Kiên xinh đẹp và Trụ Sở Xây Dựng kang trang đang chờ đón bạn đạo khắp năm châu.

Ước mong quý bạn sẽ sớm ghi danh đúng thời hạn để Ban Tổ Chức có đủ thời gian sắp xếp chu đáo hơn. Hạn đóng tiền deposit đợt 1 là **ngày 1 tháng 3 năm 2012**, và thời hạn chốt ghi danh là **ngày 1 tháng 7 năm 2012** (xin xem phiếu ghi danh đính kèm).

Xin hẹn tái ngộ cùng quý bạn, để chúng ta có thể:

Chung sức hướng thượng,

Vui hưởng thanh quang,

Lập **Hạnh** sửa mình,

Ngộ lời chơn lý....

Kính bút,

Ban Tổ Chức ĐHVVT

Lưu Ý: Quý bạn có thể lấy phiếu ghi danh MSWord từ mạng

(<http://www.vovinet.org/vn/activities/activities.html>) và gửi qua điện thư cho Ban Ghi Danh.

Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 31 “Chung Vui Hạnh Ngộ”
Anaheim Marriott Suites -12015 Harbor Boulevard, Garden Grove , CA 92840 - USA
19.09.2012 - 23.09.2012

Họ và Tên (theo passport):		Tuổi:	Nam :[]	Nữ :[]
Địa chỉ :		Thành Phố :		
Tiểu Bang:	Số vùng (Zip code) :	Quốc Gia:		
Email:	Điện thoại nhà:	Đ.T. di-động :		
Thuộc Thiên Đường / HAHVV :				
Tên người nhà (liên lạc trường hợp khẩn cấp):		Điện thoại:		

Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Anaheim Marriott Suites 19/09/2012 - 23/09/2012 cộng với 4 bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)

Phòng		Lệ Phí Đại Hội cho 1 người	Tổng Cộng
Phòng 4 người	Người Lớn	499 USD	
Phòng 3 người	Người Lớn	549 USD	
Phòng 2 người	Người Lớn	620 USD	
Phòng 1 người	Người Lớn	845 USD	
	Trẻ em 4-12 t *Chung phòng với 2 người lớn	199 USD	

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn Anaheim Marriott Suites (giá phòng đã tính thuế, không có ăn sáng)

	1 Đêm mỗi người	Đêm 16.09.12 Chúa Nhật	Đêm 17.09.12 Thứ Hai	Đêm 18.09.12 Thứ Ba	Đêm 23.09.12 Chúa Nhật	Tổng Cộng
Phòng 4 người	35 USD					
Phòng 3 người	45 USD					
Phòng 2 người	65 USD					
Phòng 1 người	115 USD					
Tổng Cộng Lệ Phí						
Đóng lệ phí đợt 1 trước 1.03.2012						
Đóng hết lệ phí trước 1.07.2012						

Xin chọn loại phòng	King Room (1 giường đôi lớn)		Double Room (2 giường đôi)	
---------------------	------------------------------	--	----------------------------	--

	Xin xếp chung với:
1	
2	
3	

Xin ghi danh đi Tour thăm viếng Thiên Viện Vĩ Kiên ngày 18/09/2012 (chi phí tùy hỷ)	
---	--

1. Ghi Danh Đại Hội

➤ **Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn**

Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.

Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 2 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.

Phòng	Giá tiền/ Mỗi người lớn	Giá tiền / Mỗi trẻ em
2 người lớn 2 trẻ em 4-12 t	620 USD	199 USD
2 người lớn 1 trẻ em 4-12 t	620 USD	199 USD
2 người lớn 2 trẻ em dưới 4 t	620 USD	Miễn Phí
2 người lớn 1 trẻ em dưới 4 t	620 USD	Miễn Phí

➤ **Cách Đóng Lệ Phí**

Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.

Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng		Đợt 1 đóng trước 1.03.2012	Đợt 2 đóng hết trước 1.07.2012
Phòng 4 người	Người Lớn	300 USD	Phần còn lại
Phòng 3 người	Người Lớn	300 USD	Phần còn lại
Phòng 2 người	Người Lớn	300 USD	Phần còn lại
Phòng 1 người	Người Lớn	500 USD	Phần còn lại
	Trẻ em 4-12 t	100 USD	Phần còn lại

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 1.07.2012

Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 7 năm 2012. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1.07.2012, chúng tôi không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.

➤ **Chương trình sơ lược**

Ngày	Chương Trình Sơ Lược	Bữa ăn
Thứ tư 19.09.2012	Nhận Phòng sau 4 giờ chiều. Tối : Hướng dẫn tổng quát Thiền chung	
Thứ năm 20.09.2012	Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy; Tu Học (sẽ có chi tiết sau). Tối: Tu Học; Thiền chung.	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa tại khách sạn Ăn chiều tại phố Việt Nam
Thứ sáu 21.09.2012	Tu Học (sẽ có chi tiết sau). Tối : Văn Nghệ; Thiền chung	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa tại khách sạn Ăn chiều tại phố Việt Nam
Thứ bảy 22.09.2012	Tu Học (sẽ có chi tiết sau). Tối: Bế mạc Đại Hội và Văn Nghệ. Thiền chung	3 bữa ăn Ăn sáng, trưa tại khách sạn Ăn chiều tại phố Việt Nam
Chùa nhật 23.09.2012	Trả phòng trước 12 giờ trưa Bạn đạo ra về	Ăn sáng tại khách sạn

➤ **Phiếu ghi danh và lệ phí đại hội xin gửi về:**

Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)(Giá EUR chỉ phỏng chừng, sẽ điều chỉnh sau khi chuyển ngân)

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier's check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association

Ban đạo tại Nam Cali :

Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :

Chị Trần Quyên

Đ.T. di động (714)414-2849 , Email: myquyen11@yahoo.com

Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng

7622 23rd St, Westminster, CA 92683, Tel. (trụ sở): (714) 891-0889

Ban đạo tại Bắc Cali :

Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

Tôn Nữ Lương Thu

Vo Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304

San Jose, CA 95158- U.S.A.

Tel: (408) 937-1664 Email : thuton@yahoo.com

Ban đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Canada, Úc Châu, Âu Châu (ngoài Pháp)

Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

Mai Nguyen

PO BOX 406

OROVILLE- CA 95965- USA

Tel: (714) 598-7291 Email: huemai00@gmail.com

Ban đạo tại Pháp (có thể đóng tiền Euro)

Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:

Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
178, rue de l'Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên **Association Vovifrance**

Ban đạo tại Á Châu (Việt Nam)

Xin liên lạc với anh Lâm Mừng để nhận giấy chứng nhận tham dự Đại Hội giúp xin visa vào Mỹ và đóng lệ phí Đại Hội :

Lâm Mừng
c/o VoVi Friendship Ass. Dallas-Fortworth
4806 La Rue St
Dallas, TX 75211, USA
Tel: (214) 957-0465 Email: lammung@yahoo.com

2. Chuyên Vận

Ban Chuyên Vận sẽ hướng dẫn đưa đón các bạn đạo đến và đi từ **phi trường Los Angeles International Airport (LAX) và John Wayne Airport (SNA) về khách sạn Anaheim Marriott Suites** vào các ngày **17,18,19 và 23, 24 tháng 9 năm 2012.**